

HiPPS

จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับ 1

COVER STORY

สรุปพลกิจกรรมการปฐมนิเทศ
และสัมมนาเครือข่าย HiPPS รุ่นที่ 6

WORK & LIFESTYLE

ทำความรู้จักกับสมาชิก HiPPS รุ่นที่ 6

เก็บตกกิจกรรม

WISDOM



ล้วงลึก:

พบกันอีกครั้ง กับจดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นจดหมายข่าวฉบับแรกในปี พ.ศ. 2554 หลังจากที่เราได้ต้อนรับ HiPPS รุ่นที่ 6 เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราตั้งแต่สิงหาคม 2553 ในเล่มนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ HiPPS รุ่นล่าสุดของเราพร้อมทั้งประมวลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ความประทับใจจากการสัมมนาวิชาการประจำปี “1 องศาขับเคลื่อนประเทศไทย” กิจกรรมการประชุมนิเทศและสัมมนาเครือข่าย HiPPS รุ่นที่ 6 กิจกรรม “เข้านี้กับนายกัฐมนตรี” และกิจกรรมนอกรอบที่ชาว HiPPS ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ซึ่งในเล่มนี้เราได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยน รวมถึงการเตรียมการสำหรับการรับ HiPPS ในรุ่นที่ 7 ต่อไป ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ HiPPS เพิ่มเติมได้จาก www.ocsc.go.th. และทาง HiPPS Facebook ที่ OCSC.hipps@gmail.com ฝั:



บรรณาธิการ

HiPPS CONTENTS

3-4 : Cover Story

5-6 : Work & LifeStyle

7 : เก็บตกกิจกรรม

8 : Wisdom



สรุปผลกิจกรรมการประชุมนิเทศ และสัมมนาเครือข่าย

HiPPS รุ่นที่ 6

กล่าวต้อนรับ HiPPS โดย เลขาธิการ ก.พ.

(HiPPS CAMP # 4)



หลังจากที่มีข้าราชการผู้มีพลสัมฤทธิ์สูง ผ่านผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัว HiPPS จำนวน 65 คน จากผู้เข้าร่วมลงสนามกว่า 260 คน กิจกรรมแรกรับที่จัดขึ้นสำหรับ HiPPS 6 คือ การประชุมนิเทศและสัมมนาเครือข่าย ซึ่งได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมจินตา ณ สงขลา ห้องประชุมสุขุมณีย์ประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และโรงแรมเดอะไพนธ์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี



กิจกรรมการประชุมนิเทศ ณ สำนักงาน ก.พ. เริ่มต้นอย่างอบอุ่นด้วยการกล่าวต้อนรับจาก เลขาธิการ ก.พ. นายบัณฑิต กาญจนจิตราน

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

หัวข้อ “รับราชการอย่างไรให้สมศักดิ์ศรีข้าราชการแผ่นดิน” โดย คุณหญิงทิพาวดี เมษสุวรรณ

หัวข้อ “มิติใหม่ทางวัฒนธรรมของสังคมไทย” โดย ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

หัวข้อ “ข้าราชการไทยสู่บริบทใหม่ของโลกและภูมิภาค” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

กิจกรรมเครือข่าย ณ โรงแรมเดอะไพนน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ที่ให้ HiPPS ตั้งแต่อายุ 1-6 ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการร่วมลงมือทำกิจกรรม “จิตอาสาเพื่อการพัฒนา By HiPPS” ณ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มกิจกรรมย่อย คือ

การจัดระบบและพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง

การบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง

การเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มกับการเกษตรแบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามโคก (เกษตรผสมผสาน)

การพัฒนาฟื้นฟูโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง สถานที่สำคัญของ อำเภอสามโคก

ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างจิตสาธารณะและเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้เข้าถึงปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง และให้ HiPPS ได้ร่วมกันใช้พลังเครือข่ายที่มาจากหลากหลายส่วนราชการ แก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ ที่เราครอบครัว HiPPS จะร่วมกัน สร้างสรรค์ให้กับประเทศและสังคมไทย



**มาทำความรู้จักกับสมาชิก HiPPS รุ่น 6****และมุมมองความเห็นที่มีต่อระบบกันนะคะ**

ประธาน HiPPS รุ่น 6
ดร.กิติติ มโนคฺน (หนุ่ม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

1) แนะนำตัวกันหน่อย

หลังจากเรียนจบปริญญาโทไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ที่ University of Florida สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2550 ได้กลับมารับราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักอยู่ในกลุ่มก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และกลุ่มตรวจสอบสะพาน

2) ประเด็นมุมมองต่อระบบ HiPPS

เห็นว่าเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มข้าราชการในระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ได้มีการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งเชิงกว้างและลึก ในรูปของการเรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ (Rotation) ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ ได้อย่างมีคุณภาพและคุณค่าต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป โดยเห็นได้จากระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ก็มีการใช้ระบบการเรียนรู้งานในลักษณะเดียวกัน เพื่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อความบูรณาการในการทำงาน

3) แนวคิดการทำงาน

การที่มีโอกาสได้มาทำงานในภาครัฐ ก็มีความมุ่งมั่นจะตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์ในต่างประเทศ ที่สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้กับงานในประเทศไทย อีกทั้ง งานราชการเป็นงานที่มีความสำคัญ เพราะต้องเกี่ยวข้องกับส่วนรวม จึงตั้งแนวคิดในการทำงานไว้ดังนี้ “...มุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสันติวิธี และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ...”

4) กิจกรรมที่จะขับเคลื่อน

เนื่องด้วยได้รับเลือกให้เป็นประธานของรุ่นที่ 6 จึงได้เสนอแนวทางหรือทิศทางการทำงานของ HiPPS รุ่น 6 ไว้เป็น 3 การกิจหลัก ดังนี้

- 1) เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ศักยภาพของสมาชิกข้าราชการผู้มีพลสัมฤทธิ์สูง ในการทำประโยชน์ให้กับระบบราชการ และประเทศชาติ (Innovation Group)
- 2) เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุง/ช่วยเหลือ/สร้างเครือข่าย ภายในระบบข้าราชการผู้มีพลสัมฤทธิ์สูง ให้เกิดทิศทางและพลังที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ (HiPPS System Development Group)
- 3) เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุง/ช่วยเหลือ/สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายให้เกิดความร่วมมือ และประโยชน์ต่อสังคม ประเทศไทยในภาพรวม (Social Cooperation Group)

5) ความเห็นที่มีต่อระบบ ทำไมถึงเข้าร่วมระบบ

HiPPS เป็นระบบที่เปิดโอกาส ให้บุคลากรภาครัฐได้พัฒนาศักยภาพอย่างมีระบบ โดยผลจากการพัฒนาบุคลากรในลักษณะนี้ น่าจะเป็นพลดีต่อองค์กรในเชิงบูรณาการ และเห็นว่าการที่มีโอกาสได้เข้าร่วมระบบการพัฒนาและเครือข่ายที่ได้รับ จะเป็นการส่งเสริมกำลังใจและเป็นพลังให้กับข้าราชการในการรังสรรค์งานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจและการเห็นคุณค่า ของ “ระบบ HiPPS” และตัว “HiPPS” ของผู้บริหารและคนในองค์กรที่มี HiPPS อยู่ คงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของระบบนี้ในแต่ละองค์กร



เลขานุการ HiPPS รุ่น 6
ดร.พิภาวิน สีสัมพันธ์ (นิคม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาระบบจ่ายแทนตำแหน่งและค่าตอบแทน (สศค.) สำนักงาน ก.พ.

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน : ทำงานด้านค่าตอบแทน โดยงานรับผิดชอบหลัก คือ การศึกษาแนวทางในการกำหนดอัตราเงินเพิ่มตามท้องที่ (Locality Pay) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรูปแบบใหม่ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

1. เหตุผลในการเข้าร่วมระบบ HiPPS ความคาดหวังต่างๆ

หลักๆ เลยก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตัวเอง เปิดโลกให้กว้างขึ้นทั้งในแง่ของความรู้ การทำงานและการรู้จักเพื่อนใหม่ๆ การสร้างเครือข่ายเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมการทำงานในระบบราชการที่มีความเชื่อมโยงและต้องการความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย

2. ความประทับใจจากการปฐมนิเทศ

ที่สุดก็คงเป็นมิตรภาพที่ได้รับจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อน HiPPS 6 รุ่นเดียวกัน หรือจาก HiPPS รุ่นพี่ๆ สนุกกับการที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมที่อาจมีความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก



รองประธาน HiPPS รุ่น 6
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง (โจ๊ก)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน : ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 7 สำนักออกแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน

- **คำนวณออกแบบ** รายละเอียดและเขียนแบบเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างงานโครงการชลประทานต่างๆ ลักษณะงานที่ทำการออกแบบ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พาย ประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ถนน สะพานรถยนต์ สถานีสูบน้ำ ระบบประปาภูเขางานป้องกันตลิ่ง เป็นต้น
- **เหตุผลที่เข้าร่วมระบบ HiPPS** เพราะทราบว่าเมื่อเข้ามาในระบบ HiPPS นี้แล้ว จะมีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ เช่นการหมุนเวียนเรียนรู้งานต่างๆ การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ทั้งในและนอกกรมกองของตนเอง รวมทั้งโอกาสทำงานในภารกิจอันท้าทายที่สำนักหรือกรมมอบหมายให้
- **ความคาดหวัง** จากการเข้าร่วมในระบบ HiPPS นี้ คือ การบูรณาการทักษะและประสบการณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่าที่ได้สั่งสมมานั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในด้านการชลประทานและด้านอื่นๆ เมื่อมีโอกาสอย่างเต็มความสามารถ
- **ความประทับใจจากการปฐมนิเทศ** เมื่อได้เข้ามาสู่วัฏจักรของ HiPPS แล้ว สิ่งแรกๆ ที่รู้สึกได้เลยคือเราอยู่พื้นที่ที่พืดทางชะแล้ว เพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมของข้าราชการระดับแนวหน้าของแต่ละกรม สังเกตได้จากบุคลิกภาพที่ดี คำพูดที่สะท้อนถึงทัศนคติ และวิสัยทัศน์ของเพื่อนๆ และรุ่นพี่ ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเราจึงต้องมานั่ง แต่เมื่อได้เข้าร่วมปฐมนิเทศแล้ว การที่ได้รับฟังข้อคิดต่างๆ จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย การได้ร่วมกิจกรรมที่รุ่นพี่และคณะทำงานได้ร่วมแรงร่วมใจอุทิศตนอุทิศเวลาในการต้อนรับพวกเราเข้าสู่ระบบอย่างอบอุ่น และการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ที่เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรี ทำให้รู้สึกว่าการที่เรามาที่นี่คือศูนย์รวมของผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน นั่นคือการมุ่งมั่นพัฒนาตนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความประทับใจ เป็นแรงบัลลลังใจ และเป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยคนนี้มุ่งมั่นที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพันพ่อบุพรรคทั้งหลายเพื่อโอกาสในการทำประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเต็มกำลัง



07

เก็บตกกิจกรรม

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของระบบ HiPPS คือ การสัมมนาวิชาการประจำปี ในปี 2553 ที่ผ่านไประยะหนึ่ง ชื่องาน **“1 องศาขับเคลื่อนประเทศไทย”** ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมสุขุมมัยประติษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักประกอบด้วย

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “หนึ่งองศาขับเคลื่อน ประเทศไทย มุมมองนายกรัฐมนตรีน” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี



การเสวนาหัวข้อ “HiPPS : The Performance & The Potential (การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร และต่อสังคม)”

การนำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อ “หนึ่งองศาขับเคลื่อน ประเทศไทย : The Roadmap” กลุ่มข้าราชการผู้มีพลสมณศักดิ์สูง ได้นำเสนอกิจกรรม One Degree Drive (วัน ดี ดี) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม



กิจกรรม “เข้านี้กับนายกรัฐมนตรีน”

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ HiPPS ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับการทำงานอย่างบูรณาการของระบบราชการในปัจจุบัน รวมถึงการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ในการทำงาน แบบบูรณาการ โดยการเสนอให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้หมุนเวียนหน่วยงานก่อนการทำงานจริง และสนับสนุนให้ทหารหมุนเวียนงานเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานจริง และขอเสนอตัวเป็นกลุ่ม ข้าราชการรุ่นใหม่ในการทำงาน “แบบบูรณาการ” อย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นการทำงาน แบบ BB (Beyond Boundary) เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ จากมุมมองของปฏิบัติ



“ดินสอและปากกา”

มีดินสอที่เขียนอย่างไร ก็ไม่มีวันหมดอยู่แห่งหนึ่ง มียางลบที่ลบอย่างไรก็ไม่มีวันหมดอยู่ก่อนหนึ่ง ดินสอและยางลบเป็นเพื่อนรักกัน ทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันทำอะไรด้วยกัน หน้าที่ของดินสอก็คือเขียน มันจึงเขียนทุกที่ทุกอย่างเสมอตลอดเวลาที่อยู่กับยางลบ หน้าที่ของยางลบก็คือลบ มันจึงลบทุกอย่างที่ดินสอเขียนทุกที่ทุกเวลา

ดินสอพอแยกทางกับยางลบ มันก็ตั้งใจที่สามารถเขียนอะไรได้ตามใจ แต่พอเวลาผ่านไป ข้อความที่สวยๆ ที่ดินสอเคยเขียน ก็สกปรกมีแต่ รอยขีดข่วนเต็มไปหมด พ่ายยางลบพอแยกทางกับดินสอมันก็ตั้งใจที่ตัวมันไม่ต้องเปื้อนอีกต่อไป พอเวลาผ่านไป มันกลับใช้ชีวิตอย่างไร้ค่า เพราะไม่มีอะไรให้ลบ ทั้งดินสอและยางลบจึงคิดถึงกันจับใจ ทั้งคู่จึง กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ คราวนี้ดินสอเขียนเลือกที่จะเขียนน้อยลง เลือกเขียนแต่สิ่งที่ดี ส่วนยางลบก็ลบเฉพาะที่ดินสอเขียนผิด เท่านั้น

ถ้าเปรียบเทียบการเขียนของดินสอเป็นการจำ ในตอนแรกก็จำทุกเรื่องทั้งดีและไม่ดี แต่พอเปลี่ยนไป มันก็คัดเลือกจำแต่สิ่งดีๆ เท่านั้น ส่วนการลบเปรียบเหมือนการลืม ยางลบในตอนแรกก็ลืมทุกอย่างทั้งดีและไม่ดี แต่ทุกครั้งที่ลืมเรื่องดี และเรื่องไม่ดี ตัวมันก็จะสกปรกมาก แต่ตอนหลังมันเลือกลืมแต่เรื่องไม่ดี หรือคือการให้อภัยนั่นเอง

ฉะนั้น เปรียบดินสอ กับยางลบได้ว่า การจำแต่สิ่งดีๆ และลืมในสิ่งที่ไม่ดี... เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เพราะคนเราไม่ได้ดี และไม่ตีเสมอไป คนเรามีทั้งด้านดี และไม่ดี แล้วแต่ว่าด้านไหนจะมาก หรือน้อยเท่านั้นเอง สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนของชีวิต ให้ความรู้จากมัน และรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อปัญหานั้นเกิดขึ้นมาอีก ส่วนในด้านดีของชีวิตก็ให้จำเอาไว้ แล้วสิ่งที่ดีก็จะติดตัวเราไปตลอด

หากท่านเจอกับคนที่ทำดีกับท่าน ท่านควรทำดีตอบ เพราะอย่างน้อย เขาและท่านก็จะมีความรู้สึกดีต่อกันไปเสมอ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม หากเจอกับคนไม่ดีให้ท่านนิ่งเฉยไว้ พึงระลึกว่าเป็นแค่บทเรียนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วมันก็จะจางหายไปเป็นที่สุด...

ที่มา : <http://www.numwan.com/fw/view.asp?GID=5>